
การประชุมคณะอนุกรรมการร่วม (ไทย-ญี�ปุ�น)ว่าด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ ภายใต้กรอบความตกลง JTEPA ครั�งที� 9 เป�นส่วนหนึ�งในข้อบทความความร่วมมือใน
ความตกลงเพื�อการปฏิบัติตาม Implementing Agreement) ภายใต้ความตกลง JTEPA
เป�นการประชุมเพื�อแก้ไขป�ญหาอุปสรรคที�เกี�ยวกับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
แก่นักลงทุนชาวญี�ปุ�นโดยมีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป�นประธานการ
ประชุมร่วมฝ�ายไทยและอัครราชทูตญี�ปุ�นประจําประเทศไทยเป�นประธานการประชุมร่วมฝ�าย
ญี�ปุ�น

โดยการประชุมดังกล่าวมีประเด็นที�เกี�ยวข้องกับกรมศุลกากรหลายประเด็น อาทิเช่น 
ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ด้านพิกัดศุลกากร ด้านการตรวจสอบอากร ด้านพิธีการ
ศุลกากร เป�นต้น 

กรมศุลกากรเป�นหนึ�งในกลไกสําคัญในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ผ่านทางด้าน
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เช่น การคืนอากรตามมาตรา ๒๙ การจัดตั�งเขตปลอด
อากร นักลงทุนชาวญี�ปุ�นจึงให้ความสนใจประเด็นด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป�นพิเศษ

 

การประชมุคณะอนกุรรมการร�วม(ไทย-ญีปุ่�น)
ว�าด�วยการเสรมิสร�างสภาพแวดล�อมทางธรุกจิ 

ภายใต�กรอบความตกลง JTEPA ครัง้ที ่9

ความตกลงความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี�ปุ�น (Japan-Thailand Economic
Partnership Agreement : JTEPA) มีวัตถุประสงค์เพื�อความร่วมมือในทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทยและญี�ปุ�นที�จะขยายการค้าระหว่างกันโดยการปรับลดภาษีให้ตํ�าลง และเป�นศูนย์
เพื�อเกิดการค้าอย่างเสรี รวมถึงการอํานวยความสะดวกทางการค้าและความร่วมมือสาขา
ต่างๆ มีผลบังคับใช้ ตั�งแต่วันที� 1 พฤศจิกายน 2550

 

บทความโดย นายปกรณ์ ตันมณีวัฒนา นักวิชาการศุลกากรชํานาญการพิเศษ



การประชุมดังกล่าวมีประเด็นที�น่าสนใจ ดังนี�

การปรับปรุงกฎระเบียบที�สืบเนื�องจาก
การแก้ไข พรบ.ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐

ขอให้ยกเลิกระบบเงินรางวัล
ขอให้เจ้าหน้าที�ศุลกากรมีการปฏิบัติ
งานเป�นมาตรฐานเดียวกัน
ขอให้กรมศุลกากรปรับปรุงงานด้าน
ความโปร่งใส
ขอให้กรมศุลกากรสนับสนุนการ
แลกเปลี�ยนข้อมูลและความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

การส่งเสริมการให้บริการอย่างโปร่งใส
และเป�นธรรม

ขอให้ดําเนินการโครงการพันธมิตร
ศุลกากร (Customs Alliance)
อย่างต่อเนื�องเนื�องจากเป�นการเพิ�ม
ช่องทางการสื�อสารระหว่างผู้
ประกอบการกับกรมศุลกากร
ขอให้ยกเลิกการตรวจหลังการตรวจ
ปล่อยซํ�าในช่วงเวลาเดิม

การรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกรม
ศุลกากร

ขอให้มีการหารือระดับสูงระหว่าง
ฝ�ายญี�ปุ�นกับกรมศุลกากรเป�น
ประจําและสมํ�าเสมอ



การส่งเสริมการปรับปรุงระบบพิธีการ
ศุลกากรและการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้เพื�ออํานวยความสะดวก

ป�ญหาการคืนอากรล่าช้า  (ม.๒๙)
ควรมีการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้ในการคืนอากร  (ม.๒๙)
ควรมีรายละเอียดประกอบการคืน
อากร (ม.๒๙)
ควรปรับปรุงระบบการวินิจฉัยราคา
ศุลกากรล่วงหน้า (Advance 
 Ruling System) ให้สามารถใช้
งานได้ง่ายขึ�นและแจ้งผลการ
พิจารณาให้รวดเร็วยิ�งขึ�น
แนวทางการนําเทคโนโลยี Block
Chain มาใช้กับงานศุลกากร
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้ถิ�นกําเนิด
กรณีการผลิตในเขตปลอดอากรเพื�อ
นําเข้าประเทศไทย
ปรับปรุงระเบียบเขตปลอดอากร
ขอให้กรมศุลกากรส่งเสริม
โครงการAuthorized Economic
Operator (AEO) ต่อไป
ขอให้เพิ�มข้อมูลภาษาอังกฤษเว็ป
ไซด์กรมศุลกากร

  

การนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในงานศุลกากรเพื�อความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
การพัฒนาช่องทางการสื�อสารกับภาคเอกชนให้ใกล้ชิด ทั�วถึงและสมํ�าเสมอ
การปรับปรุงกฎระเบียบให้ชัดเจนและไม่เป�นภาระต่อผู้ประกอบการ

การอํานวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศเป�นหนึ�งในพันธกิจ
ของกรมศุลกากร การประชุมดังกล่าวเป�นโอกาสอันดีที�กรมศุลกากรจะได้รับฟ�งความเห็นและ
ชี�แจงทําความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี�กรมศุลกากรสามารถนําข้อเสนอของผู้
ประกอบการมาใช้เป�นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ด้าน
พิธีการศุลกากร ด้านพิกัดศุลกากรของกรมศุลกากรต่อไป โดยแนวทางการพัฒนาการให้บริการ
ของกรมศุลกากรจากการประชุมดังกล่าว สรุปได้ดังนี�

 


